



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสังค์
เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสังค์ ได้ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง จำนวน ๕ ตำแหน่ง ๕ อัตรา ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสังค์ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ ดังกล่าว เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร (ตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย)

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทราบ ดังนี้

๑. บัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรในตำแหน่งเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๒. ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรผู้ใดได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร คือ

๒.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิการสั่งจ้างและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ได้รับการสรรหาและเลือกสรร

๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการสั่งจ้างภายในเวลาที่กำหนด

๒.๓ ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลาที่จะจ้างและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ได้รับการสรรหาและเลือกสรรได้

๓. หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครสอบ ก.อบต. มิได้รับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรก็จะมีสิทธิได้รับการสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสังค์ จะแจ้งให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ มารายงานตัวหลังจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกระบี่ มีมติเห็นชอบ สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป ให้มารายงานตัวพร้อมทำสัญญาในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

U-ค

(นายอภิรักษ์ ใจดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสังค์

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	เลขประจำตัว สอบ	คะแนนเฉลี่ย	หมายเหตุ
๑	นางสาวสาวิกา สาทมัต	๐๑๐๑-๐๐๒	๘๐.๙๓	
๒	นางสาวปิยรัตน์ หมาดหาวา	๐๑๐๑-๐๐๙	๗๐.๕๓	

พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	เลขประจำตัว สอบ	คะแนนเฉลี่ย	หมายเหตุ
๑	นางสาวสุดารัตน์ ฝิวดี	๐๑๐๒-๐๐๒	๗๘.๓๓	

พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	เลขประจำตัว สอบ	คะแนนเฉลี่ย	หมายเหตุ
๑	นายอนิรุทธิ์ หมั่นคำ	๐๒๐๑-๐๐๖	๘๙.๒๐	
๒	นายฉัตรตฤณ เครือเครา	๐๒๐๑-๐๐๑	๘๖.๘๐	

๐-ก

(นายอภิวัฒน์ ใจดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์